

Số: **13** /KH-PGDĐT

Văn Giang, ngày **08** tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong trường học năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 555/KH-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Sở GD&ĐT Hưng Yên về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, chống mua bán người trong trường học năm 2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong trường học năm 2022 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tới cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn ngành; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người trong trường học. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; góp phần bảo vệ danh dự và nhân phẩm của con người, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người bảo đảm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của các lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh trong các nhà trường, phối hợp với các ngành, đoàn thể xã hội đặc biệt là lực lượng công an xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

2. Yêu cầu:

- Tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên những kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người; nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh Covid-19... Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn và mục đích của các loại tội phạm trên các trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi, truy cập tại địa phương.

- Chú trọng giáo dục giới tính trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong trường học. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong các nhà trường trên địa bàn huyện được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người và các loại tội phạm khác.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với chính quyền và các ban, ngành đoàn thể địa phương tham mưu văn bản kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể sát với thực tiễn tình hình và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, nhà trường.

2. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, nhà trường phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới, đặc biệt là tội phạm mua bán người. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 129/KH-SGDĐT ngày 27/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong các nhà trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục lồng ghép, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 1356/KH-SGDĐT ngày 02/8/2021 về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Kế hoạch số 2143/KH-SGDĐT ngày 17/11/2021 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống HIV/AIDS trong trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; Đổi mới công tác tuyên truyền, như: xây dựng tài liệu, clip... phản ánh về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội về Công/Trang thông tin của đơn vị, nhà trường giúp cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên hiểu về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tội phạm mua bán người; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh nội bộ trường; tổ chức các chuyên đề về phòng, chống tội phạm, phòng, tai tệ nạn xã hội và bạo lực học đường, tổ chức Hội thi...Làm mới hoặc sửa chữa pano, áp phích thực hiện tuyên truyền phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và đặt ở những vị trí thích hợp trong trường học.

5. Tổ chức tập huấn công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người trong trường học cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động trong tuần sinh hoạt đầu khoá, đầu năm học, tuần cuối khoá và các dịp lễ hội, kỷ niệm, các sự kiện chính trị thường kỳ và đột xuất; xây dựng tài liệu truyền thông tuyên truyền cho thành viên trong trường và gia đình học sinh, sinh viên về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV; viết các tin, bài, phóng sự về người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đăng tải trên website, Công/Trang thông tin điện tử của nhà trường, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

6. Xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể triển khai Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, tạo các sân chơi lành mạnh nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia để tránh các tệ nạn xã hội. Lãnh đạo các trường tăng cường đối thoại đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh để chủ động phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, giáo viên và học sinh; mặt khác tăng cường công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh.

7. Các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an trên địa bàn để làm tốt công tác giáo dục về phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người cho học sinh, sinh viên; phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và xã hội, phòng y tế, phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc huyện, huyện Đoàn... tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người cho học sinh, sinh viên.

8. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật khác trong các nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư

tương cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đưa nội dung tuyên truyền, phòng, chống mua bán người lồng ghép vào chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, bậc học, ngành học, gắn với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; thanh tra, kiểm tra thường xuyên đề phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong thi cử, bạo lực học đường.

9. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định "về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân". Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 1542/QCPH-SGDĐT-CAT ngày 25/8/2017 về phối hợp thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

10. Tổ chức triển khai chương trình, giáo trình về phòng, chống mua bán người thông qua các hoạt động nội khóa, ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; tổ chức triển khai công tác tư vấn học đường, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ chuyên sâu về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông... của trường học, lồng ghép về phòng, chống mua bán người, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống, giáo dục phòng, chống tệ nạn mại dâm cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong năm học như: nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm, viết báo tường, thi văn nghệ tìm hiểu các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm, và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; tăng cường quản lý giáo dục học sinh có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này; căn cứ vào nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế tại địa phương, các nhà trường xây dựng Kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện

Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, gửi báo cáo tổng kết về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước **ngày 10/11/2022** để tổng hợp, báo cáo các cấp quản lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, CTTT.



Lê Thị Tĩnh